



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5881 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กสส.เพิ่มช่องทางการตลาดระบายผลไม้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดมหกรรมบริโภคผลไม้ไทย 2554

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิด “มหกรรมบริโภคผลไม้ไทย ปี 2554” ขนผลไม้ เงาะ ทุเรียน ลองกอง ลำไย บริการผู้บริโภคในราคายุติธรรม ระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค.นี้ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการระบายผลไม้ให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และช่วยพยุงราคาแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ ให้ความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้คุณภาพตามความต้องการของแต่ละตลาด ภายใต้การดำเนินธุรกิจตามกลไกของตลาดปกติ โดยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ช่วยเป็นผู้ประสานช่องทางการตลาด สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ และจัดประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายผลไม้ ซึ่งในปี 2554 ผลไม้ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และภาคเหนือ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง และลำไย จะออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ และผลผลิตจะกระจุกตัวในแหล่งผลิต อาจส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จึงจัดงาน “มหกรรมบริโภคผลไม้ไทย ปี 2554” ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงฤดูกาลของผลไม้ภาคใต้ ภาคเหนือ และผลไม้ตามฤดูกาลอื่นๆ ให้ประชาชนได้บริโภคผลไม้ที่มีคุณภาพราคาที่เป็นธรรม สนับสนุนส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพขายผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ที่มีคุณภาพด้วยตนเอง เป็นการช่วยพยุงราคาผลไม้ในช่วงผลผลิตออกจำนวนมาก และเพิ่มช่องทางการตลาดในการระบายผลไม้ให้กับสหกรณ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

นายสมชาย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากจะมีผลไม้จากภาคใต้ และภาคเหนือ มาให้ผู้บริโภคได้ชิม และเลือกซื้อกลับบ้านแล้ว ยังมีการนำข้าว มาจำหน่ายในบริเวณงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดสินค้าข้าวคุณภาพของสถาบันเกษตรกร ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง และข้าวอินทรีย์ อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนผู้บริโภคเที่ยวชิม และเลือกซื้อผลไม้จากสถาบันเกษตรกร ภายในงาน “มหกรรมบริโภคผลไม้ไทย ปี 2554” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว